

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN KINH TẾ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Số 276 -CV/BKTTW

V/v: mời tham dự và phối hợp truyền thông
tại Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công
nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021

HIỆP HỘI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CÔNG VĂN
ĐẾN

Số: 47

Ngày: 26 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Hiệp Hội các đô thị Việt Nam

Từ năm 2017, định kỳ hàng năm, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit. Đây là sự kiện quốc tế có uy tín và quy mô lớn tầm khu vực với trung bình trên 3.000 đại biểu tham dự các hoạt động của Diễn đàn. Trong đó, các phiên toàn thể của Diễn đàn vinh dự được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì và có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các vị đại sứ và lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực, các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương có kế hoạch chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba với chủ đề **“Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số”** vào ngày 6 & 7 tháng 7 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; các cơ quan phối hợp chính về chuyên môn: Bộ Công thương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Dự kiến quy mô của Diễn đàn bao gồm: phiên toàn thể do đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí đại diện lãnh đạo Quốc hội và một số Bộ trưởng các bộ liên quan đồng chủ trì với quy mô khoảng 500 đại biểu tham dự; 8 hội thảo chuyên đề về các chủ đề liên quan như: hạ tầng thông minh, hạ tầng số; sản xuất thông minh; nông nghiệp thông minh; dịch vụ thông minh; chính phủ số; chuyển đổi số giáo dục và đào tạo nhân lực số; đô thị thông minh... với quy mô mỗi hội thảo chuyên đề khoảng 250 đại biểu tham

dự và do lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đồng chủ trì. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra hoạt động triển lãm các mô hình, sản phẩm, công nghệ 4.0, các kết quả chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực và các hoạt động kết nối đầu tư, khảo sát thực tiễn tại một số địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu về nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các công nghệ số. Thông tin chi tiết về Diễn đàn trên website: www.i40summit.vn.

Ban Kinh tế Trung ương và Ban Tổ chức Diễn đàn trân trọng mời đại diện lãnh đạo Hiệp hội/Hội tham dự các hoạt động của sự kiện. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ Ban Tổ chức thông báo cho các thành viên của Hiệp hội/Hội được biết và đăng ký tham gia các hoạt động hội thảo, triển lãm và truyền thông trong khuôn khổ sự kiện, cụ thể như sau:

- Đăng thông tin và chương trình của sự kiện trên website và các kênh truyền thông của Hiệp hội/Hội.
- Gửi văn bản, email thông tin về sự kiện tới các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội/Hội.
- Cung cấp danh sách các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội/Hội để Ban tổ chức gửi thư mời tham dự sự kiện. Danh sách các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội/Hội đề nghị lập trong Ms Excel (*Gồm các thông tin: STT; Họ và tên; Cơ quan công tác; Chức vụ; Địa chỉ; Số điện thoại; Email*) và gửi về Ban tổ chức **trước ngày 15/05/2021** qua email: attendee@i40summit.vn.

(Các vấn đề liên quan đến đại biểu tham dự, vui lòng liên hệ: chị Nguyễn Hồng – ĐD: 0973 466 428. Các vấn đề liên quan đến công tác truyền thông, vui lòng liên hệ: chị Bùi Ngọc Quỳnh – ĐD: 085 425 3636).

Ban Kinh tế Trung ương rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp của quý Hiệp hội/Hội.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Đ/c Trưởng Ban KTTW (*để báo cáo*),
- CTCP Tập đoàn IEC (*để phối hợp*),
- Lưu Văn phòng Ban, Vụ CN.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đức Hiền